

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 GỒM CÁC HUYỆN VŨ THƯ, HƯNG HÀ VÀ QUỲNH PHỤ



Họ và tên: Nguyễn Khắc Đình
Ngày tháng năm sinh: 3/1/1964
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Thái Bình - quê hương giàu truyền thống cách mạng và đang vươn lên đổi thay mỗi ngày trên con đường phát triển, tôi rất vinh dự, đồng thời cũng thấy được ý thức trách nhiệm của mình.

Tôi xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới quý cử tri và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được ứng cử tại địa phương, được báo cáo với quý cử tri về chương trình hành động của mình và cho tôi thêm nhiều hiểu biết mới về quê hương Thái Bình.

Với mong muốn được cử tri tỉnh Thái Bình tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động:

1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, vì vậy, phải giữ mối quan hệ thường xuyên và gắn gũi với cử tri để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước. Tôn trọng ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và những quyết sách mới của Quốc hội, góp phần thiết thực vào việc tổ chức thực hiện tốt các quyết sách đó.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động khác của Quốc hội theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tập trung công sức, trí tuệ, để cao trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận để góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành chính sách, pháp luật, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thái Bình nói riêng.

3. Bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, nhất là thời gian làm việc trong Văn phòng Chính phủ; làm việc trong Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, đề xuất Quốc hội tập trung xem xét, ra quyết sách và giám sát việc thực hiện có hiệu quả hơn đối với các vấn đề được đồng bào cử tri quan tâm và mong muốn như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn xã hội; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện chăm sóc sức khỏe, học hành, bảo đảm việc làm, an ninh, an toàn cho nhân dân; dành sự quan tâm hơn đến những người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng bị thiên tai, hạn hán; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

4. Trở thành đại biểu Quốc hội, tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thì càng phải có trách nhiệm hơn đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa Thái Bình với các cơ quan Trung ương và các địa phương khác để giải quyết các công việc có liên quan nhằm khai thác và phát huy tốt lợi thế và tiềm năng của tỉnh nhà, nâng cao thu nhập của nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững.

5. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, trong những năm qua, trên nhiều vị trí công tác, tôi đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đó, phát huy những ưu điểm đã làm được, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao năng lực công tác, làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong cuộc sống, tôi sẽ cùng vợ, con, gia đình gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái, quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Với tấm lòng trân trọng, tôi mong muốn và chân thành cảm ơn quý cử tri ủng hộ, bỏ phiếu bầu tôi làm đại biểu Quốc hội. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động này, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; luôn chịu sự giám sát của cử tri, đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của cử tri để có thể điều chỉnh chương trình hành động thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện.



Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày tháng năm sinh: 2/1/1979
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi nhận thức đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi trách nhiệm rất lớn bởi sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, của nhân dân đối với đại biểu Quốc hội nói chung và những đại biểu Quốc hội là cán bộ ở các địa phương nói riêng ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhận thức được trách nhiệm trước cử tri cả nước và tỉnh nhà, nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; tích cực trong xây dựng, triển khai các đường lối, chủ trương để góp phần đưa đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng phát triển nhanh và bền vững với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến thanh danh của người đảng viên, người đại biểu nhân dân.

Hai là, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ; nêu cao tinh thần phong, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải đem được tiếng nói của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội. Để làm được điều đó, bản thân tôi phải luôn sâu sát, gắn gũi với nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Có trách nhiệm tiếp công dân, thu thập và phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời những bức xúc, trần trụi, những nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước liên quan. Có chính kiến, bản lĩnh vững vàng và quyền lợi của nhân dân.

Bốn là, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu biết pháp luật sâu rộng; nắm vững nội dung và thực hành tốt các kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử; nâng cao năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội.

Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác của mình và thực tiễn cuộc sống đời ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm phát huy, khơi dậy nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc tiếp cận để nắm bắt những vấn đề bức xúc, mối quan tâm của cử tri là những nội dung chất liệu thông tin quan trọng để tôi thu thập và có ý kiến tại diễn đàn Quốc hội và các cấp.

Tôi sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững; các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, bền vững, an toàn; mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản; cơ chế bảo đảm tiêu thụ các sản phẩm của nông dân. Các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ chế, chính sách nhằm phát huy, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa; bảo đảm hài hòa trong bảo tồn, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của tỉnh Thái Bình trong quá trình hội nhập, phát triển. Cơ chế, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật... Nghiên cứu tham gia, đề xuất các cơ chế về kiểm soát về sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm môi trường sống trong lành cho nhân dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như các dịch bệnh mới phát sinh trong tình hình hiện nay.

Năm là, tôi sẽ tích cực đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách và thực hiện vai trò cầu nối giữa tỉnh với các cơ quan Trung ương nhằm tranh thủ nguồn lực thúc đẩy việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Tập trung cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà - là nơi tôi công tác hiện nay để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tham gia ý kiến, chia sẻ với lãnh đạo các huyện thực hiện công tác ứng cử là các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Quỳnh Phụ những vấn đề cử tri và nhân dân cần chú trọng tâm thông qua diễn đàn Quốc hội; đồng thời, truyền tải những ý kiến trả lời của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan đối với những

vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống dân sinh.



Họ và tên: Hoàng Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh: 10/5/1987
Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình.

Tôi được Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh giới thiệu tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tin nhiệm cao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có chức năng chính là lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội được cử tri trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai là, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Bốn là, với vai trò là một nhà giáo, tôi sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động giáo dục. Bên cạnh việc trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, tôi sẽ luôn theo sát chương trình đổi mới từ kiến thức đến phương pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế, thành tựu cần phát huy, những điểm cần khắc phục để góp phần xây dựng một nền giáo dục dân tộc, hiện đại, khoa học, đại chúng.

Hơn nữa, với đặc thù công việc giảng dạy trên trường lớp, tiếp xúc hàng ngày với học sinh và phụ huynh; đây là một môi trường thuận lợi để tôi có thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ngày nay trong thời đại đổi mới đi lên phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng, bên cạnh nhiều nguyên nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển thì nhân tố giáo dục, yếu tố con người là nguyên nhân quan trọng hàng đầu. Vì vậy, giáo dục ngày càng khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của mình. Đồng thời, việc đầu tư cho giáo dục, từ cơ sở vật chất đến điều kiện môi trường học tập, làm việc cần phải được chú trọng hơn. Và mảnh đất Thái Bình chúng ta vốn có truyền thống hiếu học nên nếu giáo dục được khuyến khích, quan tâm hơn nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Với trách nhiệm được giao cùng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để làm tốt nhiệm vụ của một nhà giáo cũng như nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Tôi xin hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tích cực đưa ra các chính sách, biện pháp để các em học sinh có điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần tốt nhất phục vụ việc học tập, các thầy cô yên tâm giảng dạy góp phần đưa giáo dục tỉnh nhà đạt được nhiều thành công hơn nữa, để xứng đáng với sự tin nhiệm của các cử tri.



Họ và tên: Trần Khánh Thu
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1982
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện, Bí thư Chi bộ liên phòng Kế hoạch tổng hợp - Dinh dưỡng, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Vừa qua tôi được Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu; được cử tri nơi

công tác, cử tri nơi cư trú tin nhiệm giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; tôi đã nhận thức được rằng: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước và đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Nếu được tin nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, đối với tôi đây là niềm vinh dự tự hào, song cũng là trách nhiệm lớn lao trước nhân dân, tôi xin hứa:

1. Sẽ phát huy những kiến thức và những kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chất lượng các phiên họp của Quốc hội, tích cực góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Quốc hội; dành nhiều thời gian thường xuyên gần gũi, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri nhằm lắng nghe được ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực để mang tiếng nói của người dân đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, để luật sát với thực tiễn, để đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng Nhà nước ta thực sự là nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân.

2. Tôi sẽ thường xuyên gần gũi với địa phương, chủ động tìm hiểu thực tế, sẵn sàng tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt những nguyện vọng của cử tri. Phản ánh kịp thời, đầy đủ với Quốc hội, các cơ quan có trách nhiệm, cùng giải quyết những kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả với cử tri. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm nhất; luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

3. Là một bác sĩ, tôi mong muốn được đề xuất ý kiến của mình với Quốc hội xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực các y tế cơ sở, kết hợp mô hình "Bác sĩ gia đình", "Phòng khám tình nguyện" vào các Câu lạc bộ, Hội thầy thuốc trẻ, đặc biệt ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng chính sách, người có công; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng để chủ động phòng, chống và kịp thời phát hiện, đẩy lùi các dịch bệnh. Với mục tiêu "Vì một Việt Nam khỏe" thì mỗi người dân là một tế bào phải khỏe; chính vì vậy, việc tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng, tạo thói quen tự phòng ngừa và chủ động nâng cao sức khỏe của nhân dân là vấn đề cần được quan tâm thực hiện. Đồng thời sẵn sàng làm chủ tình hình, ngăn chặn diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cũng như dự phòng xử lý các loại dịch bệnh khác. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng cùng tập thể thầy thuốc, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nói riêng và ngành Y tế nói chung bằng những việc làm cụ thể nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, góp phần nhỏ bé của mình không để dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh nhà, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

4. Tôi mong muốn được đóng góp các giải pháp xây dựng các chính sách nhằm đổi mới cơ chế hoạt động các cơ sở y tế theo hướng tự chủ, phải công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp người dân giảm bớt những phiền hà và thời gian chờ đợi, tăng thời gian khám bệnh, đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe để người dân có quyền lựa chọn các cơ sở y tế, thu hưởng các dịch vụ y tế chất lượng, hiệu quả ngay tại địa phương.

5. Là ứng cử viên đại diện cho đoàn viên công đoàn, người lao động, bản thân tôi sẽ thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện phong cách, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ năng động, có trách nhiệm, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó, là một ứng cử viên nữ đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nổi lên tiếng nói của mình về bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích của cả phụ nữ và nam giới ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong từng gia đình, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và bền vững.



Họ và tên: Đỗ Văn Vẻ
Ngày tháng năm sinh: 26/3/1962
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội bia, rượu, nước

giải khát Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, một lần nữa tôi được Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và nhân dân tin nhiệm giới thiệu tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ dồn hết tâm huyết, sức lực và trí tuệ tập trung vào chương trình hành động sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích